



# Bản tin CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG

Bản tin của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam Số 3 - Quý III/2019

## TIN TRUNG ƯƠNG



Nguồn ảnh: VNFF

### Tình hình triển khai Nghị định số 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/11/2018 trên cả nước về **chi trả dịch vụ môi trường rừng và Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng**



## Nội dung chính

04

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định về thí điểm dịch vụ môi trường rừng đối với dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các-bon

05

Tăng tính tương tác - cách làm hay trong truyền thông

08

Diễn đàn quốc gia về chi trả dịch vụ hệ sinh thái (PES)

09

Các văn bản liên quan đến thực thi chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

12

Chương trình "Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đồng hành cùng học sinh đến trường" tại Đắk Lắk

15

Ký kết hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng với cơ sở sản xuất công nghiệp tại Yên Bái



Nguồn ảnh: VNFF

## Tình hình triển khai Nghị định số 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/11/2018 trên cả nước về **chi trả dịch vụ môi trường rừng và Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng**

 BDH VNFF

**H**ội nghị có sự tham dự của hơn **120 đại biểu** là đại diện lãnh đạo các cục, vụ thuộc Tổng cục Lâm nghiệp và hơn **40 Quỹ Bảo vệ** và phát triển rừng tỉnh cùng đại diện một số chủ rừng, các bên liên quan.

Tại hội nghị, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng được quy định tại Nghị định 156. Theo đó, đến ngày 15/11, cả nước đã ký được **643 hợp đồng** ủy thác và thu được hơn **2.600 tỷ** đồng tiền dịch vụ môi trường rừng. Hiện nay,

các địa phương đang tiến hành tạm ứng tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2019 cho các chủ rừng, người dân nhận khoán chủ yếu không dùng tiền mặt dưới nhiều hình thức như tài khoản ngân hàng, giao dịch điện tử (viettel pay), bưu chính (vietpost)... Tổng diện tích rừng được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2018 là **6,3 triệu ha** rừng chiếm **43%** tổng diện tích rừng toàn quốc.

Về thu tiền dịch vụ môi trường rừng đối với dịch vụ mới, đến 15/11, đã có 106 hợp đồng ủy thác được ký kết với các cơ sở sản xuất công nghiệp thu được **2,85 tỷ đồng**. Đối với





Nguồn ảnh: VNFF

cơ sở nuôi trồng thủy sản là doanh nghiệp, theo quy định tại khoản 6, điều 57 Nghị định 156 thực hiện theo hình thức chi trả gián tiếp nên trong quá trình rà soát, triển khai còn nhiều khó khăn. Trong thời gian tới, Quỹ Trung ương sẽ tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các địa phương nhanh chóng tiếp tục triển khai hai loại dịch vụ mới này.

Về chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với dịch vụ hấp thụ và lưu trữ cac-bon của rừng, Quỹ trung ương đã tham mưu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét về dự thảo Quyết định thí điểm cũng như báo cáo đánh giá tác động.

Ngoài ra, tại cuộc họp, các đại biểu cũng đưa ra nhiều ý kiến tham luận, trình bày những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định 156 như về xây dựng bản đồ, rà soát, xác định diện tích rừng làm căn cứ xác định số tiền chi trả, quản lý, sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng, công tác tổ chức bộ máy Quỹ...

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Quốc Trị ghi nhận những kết quả đạt được thời gian vừa qua của cả hệ thống Quỹ trong thực hiện chính sách theo Nghị định 156. Bên cạnh đó, ông cũng nhấn mạnh phải khẩn trương rà soát xác định đối tượng sử dụng dịch vụ môi trường rừng đối với các loại dịch vụ mới; nghiêm túc thực hiện chi đúng, chi đủ, kịp thời tiền dịch vụ môi trường rừng cho chủ rừng, đảm bảo tính công khai, minh bạch bằng việc thúc đẩy chi trả sử dụng hình thức phi tiền mặt; đôn đốc việc nộp tiền của các đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng chậm nộp theo quy định... nhằm thúc đẩy việc triển khai chính sách đạt hiệu quả cao.



Nguồn ảnh: VNFF

## Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định về thí điểm dịch vụ môi trường rừng đối với dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các-bon



**T**hực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1586/VPCP-NN ngày 26/02/2019, Bộ NN&PTNT đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng Dự thảo Quyết định về thí điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các - bon của rừng (C-PFES). Sau khi nghiên cứu, tổ chức hội thảo tham vấn, tiếp thu và giải trình ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp được chọn thí điểm và tổ chức, cá nhân có liên quan, vừa qua, Bộ NN&PTNT đã hoàn thiện bộ hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét.

Dự thảo Quyết định gồm 3 Chương với 13 Điều. Theo đó, đối tượng phải chi trả cho loại dịch vụ này là tổ chức hoạt động sản xuất nhiệt điện than và sản xuất xi măng. Mức chi trả đang được đề xuất đối với tổ chức hoạt động sản xuất điện than là 4 đồng/kwh điện thương phẩm và 2.100 đồng/tấn clinker đối với tổ chức hoạt động sản xuất xi măng. Mức chi trả được tuân theo nguyên tắc khi

phát thải 1 tấn CO<sub>2</sub> được xác định căn cứ vào chi phí tạo ra 1 tấn CO<sub>2</sub> được hấp thụ và lưu giữ bởi các bể các - bon của rừng và được tính bằng đồng trên 1 đơn vị sản phẩm đầu ra của đơn vị. Mức chi trả cũng được đề xuất nên phù hợp với chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước trong từng thời kỳ, phù hợp với điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập. Loại rừng được chi trả gồm rừng tự nhiên; rừng trồng đặc dụng, phòng hộ; rừng trồng sản xuất được cấp chứng chỉ rừng; rừng ngập mặn thuộc phạm vi thí điểm. Dự thảo Quyết định cũng quy định nhiều nội dung liên quan khác phục vụ quá trình triển khai, thực hiện sau này.

Dự kiến phạm vi triển khai thí điểm là 04 tỉnh Quảng Ninh, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam, bắt đầu từ tháng 01 năm 2020, nếu Quyết định thí điểm được ban hành trong Quý IV năm 2019./.

# Tăng tính tương tác - cách làm hay trong truyền thông

 Nguyễn Đình Quốc Việt, Vườn quốc gia Cát Tiên

C hính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được áp dụng tại Vườn quốc gia Cát Tiên kể từ năm 2010 và đã có những đóng góp đáng kể trong công tác bảo vệ một trong những khu rừng đặc dụng quan trọng của Việt Nam. Tuy nhiên, những năm qua việc phổ biến chính sách này đến với người dân thường được thực hiện dưới hình thức “đọc – nghe” như đài phát thanh, họp dân. Cách làm này thường khó “thấm thấu”, đặc biệt là đối với người dân tộc thiểu số vì không có sự tương tác. Thực trạng này đã đặt ra yêu cầu cần phải thay đổi cách làm để nâng cao hiệu quả truyền thông.



Nguồn ảnh: VNFF

Từ năm 2019, Vườn quốc gia Cát Tiên đã mạnh dạn áp dụng các hình thức tuyên truyền mang tính tương tác cao để nâng cao hiệu quả truyền thông. Và qua thực tế 4 buổi truyền thông được tổ chức dưới dạng sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng vừa qua, hiệu quả đã được kiểm chứng.

## ***Được ăn, được nói, được gói mang về***

Vừa qua, ngày 22-23/10, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam đã phối hợp với Vườn quốc gia Cát Tiên tổ chức 4 buổi



Nguồn ảnh: VNFF



sinh hoạt cộng đồng tìm hiểu về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại các xã Tiên Hoàng, Gia Viễn, Phước Cát 2 và Đồng Nai Thượng (Cát Tiên, Lâm Đồng). Đợt truyền thông này có sự tham gia của 350 người dân đang là đối tượng thụ hưởng từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Nội dung tuyên truyền được thể hiện thông qua hình thức hỏi - đáp: Người dân trả lời đúng câu hỏi đưa ra sẽ được một phần quà đem về. Buổi sinh hoạt không còn mang không khí gò bó của một hội nghị mà thay vào đó là nhiều tiếng cười giòn tan, đầy cởi mở.

Câu hỏi trắc nghiệm chỉ là một cái “cớ” để tuyên truyền viên diễn giải thông điệp cần chuyển tải đến cộng đồng và việc người dân trả lời đúng hay sai không bị ảnh hưởng nhiều. Nếu trả lời đúng thì họ có cơ hội tiếp tục chia sẻ thông tin họ biết cho cộng đồng. Còn nếu trả lời sai thì tuyên truyền viên sẽ giúp diễn giải lại cho cộng đồng hiểu. Điều quan trọng là hoạt động tuyên truyền được diễn ra trong không khí vui tươi và thu hút người nghe.

### **Khi công nghệ 4.0 về thôn bản**

Từ đầu năm 2019, người dân nhận khoán rừng đã được nhận tiền dịch vụ môi trường rừng bằng hình thức thanh toán điện tử, giúp đảm bảo tính minh bạch, nhanh chóng và tiện lợi. Khái niệm “tài khoản” có lẽ còn xa lạ với nhiều

người nhưng việc tiếp cận và sử dụng ứng dụng thanh toán Việt thanh toán điện tử ViettelPay đã trở nên hết sức đơn giản. Trong khuôn khổ chương trình truyền thông, Vườn quốc gia Cát Tiên đã lồng ghép nội dung hướng dẫn sử dụng ứng dụng ViettelPay giúp người nhận khoán có thể khai thác tối đa các tiện ích của ứng dụng, phục vụ tốt hơn cho nhu cầu giao dịch của mình trong cuộc sống. Đồng thời, tạo động lực, niềm tin để họ yên tâm thực hiện công việc bảo vệ rừng.

### **Dịch vụ môi trường rừng – Giá trị cho cuộc sống hôm nay và mai sau**

Trong năm 2019, Vườn quốc gia Cát Tiên được nhận gần 18 tỉ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng. Nguồn tài chính này đã có những tác động tích cực, hỗ trợ hiệu quả cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển của Vườn, góp phần làm giảm tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác lâm sản trái phép. Hơn nữa, môi trường rừng từng bước được cải thiện, tăng khả năng phòng hộ, điều tiết và duy trì nguồn nước cho các đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng.

Dự kiến, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với Vườn tổ chức thêm 4 đợt truyền thông tại các xã Tà Lài, Đắc Lua (Tân Phú, Đồng Nai) và Thống Nhất (Bù Đăng, Bình Phước) trong tháng 11, 2019.



Nguồn ảnh: VNFF



Nguồn ảnh: VNFF

## Họp hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam lần 2 năm 2019



**N**gày 19/9, Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam tiến hành phiên họp lần thứ hai năm 2019. Theo báo cáo 9 tháng đầu năm của Ban điều hành Quỹ, đến ngày 15/9, cả nước đã ký được 643 hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng và thu được 1.880 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng. Đến nay, các chủ rừng và người dân đã nhận được đầy đủ tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2018 và một phần của năm 2019 chủ yếu bằng hình thức tài khoản ngân hàng hoặc giao dịch điện tử, đảm bảo tính an toàn, công khai, minh bạch.

Về kết quả bảo vệ rừng, năm 2018 tổng diện tích rừng được chi trả tiền DVMTR là 6,3 triệu ha rừng, chiếm 43% tổng diện tích rừng toàn quốc.

Về thu tiền dịch vụ môi trường rừng đối với các dịch vụ mới, đến 15/9, có 52 hợp đồng ủy thác đã được ký với các cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nước từ nguồn nước tại 4 tỉnh (Quảng Nam, Hà Tĩnh, Kon Tum, Lào Cai) với số tiền thu được là 1,94 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các tỉnh đã rà soát danh sách để triển khai ký hợp đồng với 131 cơ sở nuôi trồng

thủy sản trên địa bàn 18 tỉnh có chi trả dịch vụ môi trường rừng. Trong thời gian tới, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam sẽ tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn địa phương nhanh chóng triển khai và thúc đẩy 2 loại dịch vụ mới này.

Chi trả dịch vụ môi trường rừng ngày càng khẳng định là nguồn tài chính quan trọng, bền vững của ngành Lâm nghiệp. Công tác giải ngân tiền dịch vụ môi trường rừng được thanh toán qua tài khoản, giao dịch điện tử đạt tỷ lệ cao, nhanh chóng, thuận lợi tiết kiệm thời gian, công sức và minh bạch, phù hợp với thực tiễn, đảm bảo tiến chi đúng đối tượng, đúng mục đích, nhanh chóng và hiệu quả. Các đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng ngày càng ý thức hơn trong việc thực hiện chính sách.


Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện chính sách còn một số tồn tại như tiến độ giải ngân tiền dịch vụ môi trường rừng tại một số địa phương còn chậm và kéo dài do phải rà soát lại cụ thể, chính xác diện tích rừng đến từng chủ rừng. Công tác kiểm tra, giám sát chi trả dịch vụ môi trường rừng chưa được chú trọng tại một số địa phương...

Phát biểu tại phiên họp, ông Nguyễn Quốc Trị - chủ tịch hội đồng quản lý Quỹ đánh giá cao nỗ lực của Ban điều hành Quỹ đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm như: tiếp tục chủ động phối hợp tham mưu trình Bộ dự thảo Quyết định của Thủ tướng về thí điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các-bon, xây dựng kế hoạch thu chi, kế hoạch hoạt động năm 2019, hướng dẫn, đôn đốc địa phương triển khai nhanh chóng dịch vụ môi trường rừng mới theo quy định tại Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp, chỉ đạo địa phương nghiêm túc thực hiện chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng qua tài khoản ngân hàng, giao dịch thanh toán điện tử đến các chủ rừng, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn...



Nguồn ảnh: Phạm Hồng Lượng

# Diễn đàn quốc gia về chi trả dịch vụ hệ sinh thái (PES)

 BĐH VNFF

*Diễn đàn quốc gia về chi trả dịch vụ hệ sinh thái (PES) vừa được tổ chức tại thủ đô Phnom Pênh, Vương quốc Campuchia trong 2 ngày 17-18/9/2019. Diễn đàn do Ủy ban quốc gia về phát triển bền vững thuộc Vương quốc Campuchia và Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO) đồng tổ chức, với sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Môi trường Campuchia - Ông Say Samal và đã thu hút rất nhiều đại biểu là đại diện các bộ, ngành của Campuchia, đoàn các quốc gia Việt Nam, Trung Quốc và Costa Rica, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, các viện nghiên cứu, trường đại học và các chương trình, dự án...*

**D** iễn đàn được tổ chức nhằm chia sẻ thông tin về chi trả dịch vụ hệ sinh thái, cách thức tổ chức thực hiện và quản trị quỹ; thảo luận về các thách thức, bài học kinh nghiệm của Campuchia và các nước trong quá trình thực hiện chính sách chi trả dịch vụ hệ sinh thái. Từ đó xác định lộ trình các bước và chiến lược cho việc thúc đẩy sự tham gia của các bộ, ngành và các bên liên quan.

Tại diễn đàn, các diễn giả đã trình bày kinh nghiệm trong nước và quốc tế về thiết kế, thí điểm, nhân rộng chính sách chi trả dịch vụ hệ sinh thái. Việt Nam có 2 đại diện tham dự và trình bày về “*Tổng quan chi trả dịch vụ môi trường rừng ở Việt Nam*” do ông Phạm Hồng Lượng - Giám đốc Vườn quốc gia Cát Tiên, nguyên Phó giám đốc Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam chia sẻ và “*Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng và Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng ở tỉnh Nghệ An*” do ông Nguyễn Khắc Lâm - Giám đốc Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Nghệ An chia sẻ, nội dung chia sẻ tại diễn đàn của đại diện đến từ Việt Nam đã thu hút và nhận được sự quan tâm của nhiều đại biểu, đặc biệt là đại biểu

các bộ, ngành Campuchia và các đối tác phát triển đang nỗ lực hỗ trợ Campuchia hình thành chính sách quốc gia.

Diễn đàn trên là một cơ hội tốt để Việt Nam khẳng định được vị thế một trong những quốc gia tiên phong ở khu vực; đồng thời, là dịp để chia sẻ các bài học kinh nghiệm quý báu trong quá trình nghiên cứu, thí điểm và nhân rộng chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng ở Việt Nam, qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò và tích cực đóng góp các sáng kiến tại các diễn đàn đối thoại Lâm nghiệp trong khu vực và trên trường quốc tế.



Nguồn ảnh: Phạm Hồng Lượng



# CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN THỰC THI CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG

1

Quyết định số 2093/QĐ-BNN-TCCB ngày 05/6/2019 của Bộ NN&PTNT về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam

2

Quyết định số 2099/QĐ-BNN-TCCB ngày 06/6/2019 của Bộ NN&PTNT ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam

3

Công văn số 7533/BNN-TCLN ngày 09/10/2019 của Bộ NN&PTNT về thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

4

Nghị quyết số 02/NQ-VNFF-HĐQL ngày 09/10/2019 phiên họp Hội đồng quản lý Quỹ lần 2 năm 2019















Nguồn ảnh: Quỹ BV&PTR tỉnh Đắk Lắk

## Chương trình “Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đồng hành cùng học sinh đến trường” tại Đắk Lắk

 Nguyễn Cứ, Quỹ BV&PTR tỉnh Đắk Lắk

Ngày 13/9, chương trình truyền thông chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đồng hành cùng học sinh đến trường vừa được Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk tổ chức tại Trường THCS Trần Hưng Đạo, xã Krông Jing huyện M’Đrăk, đây là trường đầu tiên trong kế hoạch triển khai chương trình trong năm 2019.

Chương trình với nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm góp phần tuyên truyền sâu rộng đến các em học sinh, thầy cô giáo và người dân địa phương trong việc nâng cao nhận thức quản lý, bảo vệ rừng – nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá của chúng ta.



Nguồn ảnh: Quỹ BV&PTR tỉnh Đắk Lắk

**T**ham dự buổi truyền thông có Ông Nguyễn Minh Chí – Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh; đại diện lãnh đạo Hạt Kiểm lâm huyện, phòng GDĐT, các chủ rừng trên địa bàn và Ban Giám hiệu, các thầy, cô giáo cùng hơn 400 em học sinh của trường.

Phát biểu tại buổi truyền thông, Ông Nguyễn Minh Chí – Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh nhấn mạnh không bao giờ là muộn cho một sự khởi đầu để ươm mầm nhận thức không chỉ riêng cho đối tượng là học sinh mà cho tất cả cộng đồng cùng hưởng ứng vì mục tiêu bảo vệ rừng, thực hiện tốt chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Ngoài các tiết mục văn nghệ, chương trình còn tuyên truyền về vai trò của rừng và chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng thông qua các trò chơi như hỏi đáp về lợi ích, tác dụng của rừng, công việc bảo vệ rừng...; vẽ tranh và thuyết trình theo chủ đề lợi ích của rừng đối với chúng ta; diễn kịch bảo vệ rừng.

Trường THCS Trần Hưng Đạo đóng trên địa bàn có diện tích rừng tự nhiên lớn, có nhiều học sinh là người đồng bào dân tộc thiểu số, sống gần bó với rừng từ thuở nhỏ. Có lẽ vì thế mà những bức tranh được các em thể hiện sinh động, phong phú và chân thật về cảnh sắc của rừng. Buổi truyền thông diễn ra trong không khí gắn gũi, vui tươi, sôi nổi nhiệt tình.

Trong khuôn khổ chương trình, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã trao 150 bộ sản phẩm truyền thông gồm vở, mũ và 20 cái balô cho các em có hoàn cảnh khó khăn, là nguồn động viên lớn lao để các em vượt khó, nỗ lực vươn lên trong học tập. Qua đó, truyền tải thông điệp về ý nghĩa



Nguồn ảnh: Quỹ BV&PTR tỉnh Đắk Lắk

bảo vệ rừng, trách nhiệm, tinh thần tự giác chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng để từ đó lan truyền đến toàn xã hội và cộng đồng thực hiện tốt chính sách lâm nghiệp nói chung và chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng nói riêng.

Chương trình đã tạo hiệu ứng hiệu quả trong công tác quản lý bảo vệ rừng, được lãnh đạo các địa phương, các chủ rừng đánh giá cao. Đặc biệt, các em học sinh sau khi được tham gia chương trình sẽ trở thành các tuyên truyền viên nhí, lan tỏa những thông điệp ý nghĩa này trên địa bàn mình cư trú.

Theo kế hoạch, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk sẽ phối hợp tiếp tục tổ chức chương trình tương tự ở 10 điểm trường khác thuộc các huyện khác với 1.800 bộ sản phẩm truyền thông.



Nguồn ảnh: Quỹ BV&PTR tỉnh Đắk Lắk





Nguồn ảnh: Quỹ BV&PTR tỉnh Quảng Nam

## Nâng cao năng lực công tác tuần tra, bảo vệ rừng trong thực hiện **chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam**

 Phan Quang Tĩnh - Lương Văn Luật, Quỹ BV&PTR tỉnh Quảng Nam

**T**heo kế hoạch tập huấn, đào tạo năm 2019, ngày 20-30/8/2019, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam phối hợp với các BQL rừng phòng hộ, đặc dụng tổ chức lớp tập huấn “Sử dụng phần mềm ODK Collect trên máy tính bảng phục vụ công tác tuần tra, quản lý bảo vệ rừng” cho các nhóm hộ, cộng đồng, tổ đội bảo vệ rừng có thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn các huyện Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang, Nam Trà My, Phước Sơn.

Lớp tập huấn được tổ chức nhằm nâng cao hiểu biết của cộng đồng, tổ đội, đặc biệt là đồng bào dân tộc

thiểu số ở vùng cao về vận hành hệ thống ODK và Webgis trong việc quản lý, sử dụng máy tính bảng phục vụ công tác tuần tra, quản lý bảo vệ rừng (Sử dụng phần mềm ODK Collect trên máy tính bảng).


Trong 10 ngày tổ chức, đã có 213 người; 132 nhóm hộ, cộng đồng, tổ đội bảo vệ rừng tham gia. Thông qua lớp tập huấn, các nhóm hộ, cộng đồng, tổ đội bảo vệ rừng đã biết được cách sử dụng máy tính bảng khi đi tuần tra rừng và biết cách báo cáo khi phát hiện các vụ việc phá rừng làm nương rẫy, khai thác rừng trái phép...cho cơ quan các cấp trên để có biện pháp xử lý nhanh chóng, kịp thời.



Nguồn ảnh: VNFF



# Ký kết hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng với cơ sở sản xuất công nghiệp tại Yên Bái

 Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Yên Bái

Chiều ngày 21/10, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị triển khai và ký kết hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tham dự hội nghị có 17 doanh nghiệp với 24 cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nguồn nước thuộc đối tượng chi trả dịch vụ môi trường rừng theo Quyết định số 1566/QĐ-UBND ngày 21/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái. Theo đó, các cơ sở sản xuất công nghiệp có trách nhiệm chi trả tiền dịch vụ môi

trường rừng từ Quý IV năm 2019 với mức 50 đồng/m<sup>3</sup> nước tính theo đồng hồ đo nước hoặc theo lượng nước được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoặc theo chứng từ mua bán nước giữa cơ sở sản xuất công nghiệp với đơn vị kinh doanh nước.

Cũng tại hội nghị, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh đã chia sẻ thông tin về Luật Lâm nghiệp cũng như các quy định của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, trách nhiệm của các bên và giải đáp thắc mắc liên quan.



Nguồn ảnh: Quỹ BV&PTR tỉnh Yên Bái

# SỰ KIỆN SẮP TỚI

Tháng 1, 2020

Họp Hội đồng quản lý  
Quỹ Bảo vệ và phát triển  
rừng Việt Nam lần 1/2020.

*Vì  
Tương Lai  
Xanh  
Việt Nam*



## Tầm nhìn VNFF

Đến năm 2020, **Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam** phấn đấu trở thành một tổ chức tài chính Nhà nước tiên phong tại Việt Nam cũng như trong khu vực Đông Nam Á với mục tiêu hỗ trợ phát triển ngành Lâm nghiệp một cách có hiệu quả thông qua việc huy động các nguồn lực xã hội cho: Bảo vệ và phát triển rừng; Quản lý rừng bền vững; Giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu; Cải thiện sinh kế cho người làm rừng; Bảo tồn đa dạng sinh học.



## QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG VIỆT NAM

Nhà A5, số 10, Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội  
Điện thoại: 024. 3724 6771 • Fax: 024. 37246770  
[www.vnff.vn](http://www.vnff.vn)